



ประกาศ กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะทำการขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๑๖ รายการ ตามรายละเอียดบัญชีที่แนบ โดยเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ลานรวมพลหน้าอาคาร ๑๙ กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้.-

๑. ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาให้มาติดต่อขอทราบรายละเอียด และลงชื่อไว้กับทางราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน ๒๕๖๕ เวลาราชการ ณ ฝ่ายอำนวยการ กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง พร้อมหลักฐานบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ดิทรูปถ่าย) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแสดงหลักฐานนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงจะมีสิทธิเข้าเสนอราคา

๒. ผู้สนใจสามารถขอดูสภาพพัสดุชำรุดได้ที่ กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

๓. การขยายทอดตลาดโดยวิธีประมูลด้วยวาจาครั้งนี้ในการยกมือเสนอราคาแต่ละครั้งให้หมายถึง การเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ ๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาเพิ่มขึ้นได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

๔. ผู้เสนอราคาซื้อในการขยายทอดตลาดได้ต้องชำระเงินค่าสิ่งของทันที หรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ประมูลสุ้ราคาได้และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ ทำการขยายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลได้ออกไปจากที่เก็บพัสดุ ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวจะถือว่า ผู้ซื้อละเลยไม่ใช้ราคา และกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง มีสิทธิที่จะริบเงินมัดจำที่วางไว้ได้ทันที และนำสิ่งของไปดำเนินการขยายทอดตลาดใหม่ หากได้เงินไม่คุ้มค่าราคาขยายทอดตลาดครั้งเดิมผู้ซื้อซึ่งละเลยไม่ใช้ราคา ต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้น

๕. ผู้เสนอราคาได้จะต้องทำการขนย้ายพัสดุที่ซื้อทอดตลาดได้ ภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากทางราชการหากไม่ทำการขนย้ายตามกำหนดจะต้องถูกปรับวันละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และหากเกิดความชำรุดเสียหายต่อทรัพย์สินอื่นใดของ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ในขณะที่ขนย้าย ผู้ประมูลจะต้องซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิม หรือชดใช้เป็นเงินสด

๖. ในการขยายทอดตลาดครั้งนี้จะขายรวมกันในคราวเดียวกันและถือว่าผู้เข้าเสนอราคา ได้เห็นประจักษ์แล้วถึงสภาพสิ่งของที่จะขยายทอดตลาด ตลอดจนความชำรุดเสียหายด้วยโดยทางราชการจะไม่รับผิดชอบ ในกรณีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๗. กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาด นี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงที่ผู้ประมูลสุ้ราคาเสนอให้มันต่ำกว่าราคา ที่ กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ประเมินไว้ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลสุ้ราคาจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และการขยายทอดตลาดในครั้งนี้

จะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๙ ถึง ๕๑๗ และหากประกาศ
ขายทอดตลาดนี้ขัดแย้ง หรือแย้งกันเอง ผู้เข้าสู่ราคาจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยทางราชการ

จึงประกาศให้ผู้มีความประสงค์จะเสนอราคา ในการขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าวทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พลตำรวจตรี



(สมพร สัจพจน์)

ผู้บังคับการ กองสรรพาวุธ